

Tết sum vầy - kết nối yêu thương



Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh trao quà tết cho công nhân lao động.

Với chủ đề "Tết sum vầy - kết nối yêu thương", Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các cấp công đoàn trong tỉnh đã và đang tổ chức nhiều hoạt động chăm lo tết cho người lao động (NLD) nhằm động viên, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, NLD bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh có khoảng 45.000 lao động bị ảnh hưởng đến việc làm, đời sống, thu nhập; trên 3.000 lao động phải nghỉ việc từ 1 - 3 tháng trở lên. Không có việc làm ổn định khiến trên 8.000 đoàn viên công đoàn rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Trong những tháng cuối năm, với các giải pháp trong sản xuất, kinh

doanh của doanh nghiệp, cơ bản NLD có việc làm và thu nhập ổn định. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân và chăm lo tết cho công nhân viên chức lao động và các đối tượng chính sách trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng kế hoạch chăm lo tết và chương trình "Tết sum vầy" năm 2021. Đây là nội dung có ý nghĩa thiết thực, hiện thực hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên, NLD.

Những ngày giáp tết Nguyên đán, tại Liên đoàn Lao động tỉnh, rất đông công nhân

lao động từ các doanh nghiệp đã tham dự chương trình "Tết sum vầy". Phần khởi, hào hứng là tâm trạng chung của hầu hết NLD. Năm nay là năm thứ hai chị Vũ Thị Xoan, công nhân Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Tân Đệ được dự và nhận quà tết từ chương trình "Tết sum vầy". Chị Xoan tâm sự: Hôm nay được tham dự chương trình và nhận quà tết từ tổ chức công đoàn, bản thân tôi và NLD các doanh nghiệp rất vui vì được tổ chức công đoàn quan tâm, động viên, chia sẻ khó khăn, qua đó giúp tôi cảm nhận sâu sắc hơn về tình cảm của tổ chức công đoàn đối với công nhân lao động. Cảm ơn tổ chức công đoàn đã kết nối yêu

thương để đem "Tết sum vầy" đến với NLD.

Cùng với hoạt động trao quà ở cấp tỉnh, tại liên đoàn lao động các huyện, thành phố, công đoàn các ngành, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh, hoạt động chăm lo tết cho NLD được triển khai rộng khắp với nhiều hình thức phong phú. Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh tổ chức 5 chương trình trao quà tết cho công nhân lao động, số lượng quà tết cho NLD có hoàn cảnh khó khăn tăng gấp 3,5 lần so với năm 2020 với 2.225 suất quà, mức quà trao tặng từ 500.000 đồng lên 700.000 đồng. Bà Phạm Thị Thắng, Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh chia sẻ: Với phương châm "Ở đâu có đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở đó có tổ chức công đoàn", Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh đã triển khai chương trình "Tết sum vầy" ở cả 2 cấp công đoàn, tổ chức bữa cơm sum vầy cùng đoàn viên, NLD để tất cả NLD gặp khó khăn đều cảm nhận được quan tâm của tổ chức công đoàn.

Theo kế hoạch, tết Nguyên đán Tân Sửu năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ triển khai chương trình "Tết sum vầy" ở cả 3 cấp công đoàn. Riêng ở cấp tỉnh và cấp huyện, công đoàn các ngành, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh sẽ tổ chức 32 chương trình "Tết sum vầy" tại các doanh nghiệp, trao 9.400 suất quà tết, mỗi suất 700.000 đồng với kinh phí trên 6,5 tỷ đồng. Đồng thời, Liên đoàn Lao động tỉnh đang tiếp tục tổng hợp, khảo sát đối tượng, lên kế hoạch hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng bởi Covid-19 theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đối với cấp cơ sở, hiện các công đoàn cơ sở tham mưu với chủ sử dụng lao động triển khai kế hoạch chăm lo tết cho NLD. Tính đến ngày 21/1, đã có 42 doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình "Tết sum vầy" và các chương trình vui tết, đón xuân cùng công nhân lao động tại cơ sở, tặng quà tết cho trên 55.000 đoàn viên, NLD.

NGUYỄN CƯỜNG



Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà tết cho công nhân lao động.

Ông Nguyễn Thái Dương, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh



Chương trình "Tết sum vầy" năm 2021 là hoạt động trọng tâm của các cấp công đoàn trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu. Thông qua tặng quà nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm mọi đoàn viên đều được vui xuân, đón tết đầm ấm và không để ai bị bỏ lại phía sau. Đây cũng là dịp để tuyên truyền, vận động các đơn vị, doanh nghiệp, người sử dụng lao động ủng hộ nguồn lực để kịp thời chăm lo thiết thực cho đoàn viên tạo sự lan tỏa sâu sắc ý nghĩa của chương trình, qua đó giúp công đoàn vận tin tưởng gắn bó với tổ chức công đoàn.

Ông Đào Ngọc Bách, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Âu Lạc



Gần đến tết Nguyên đán Tân Sửu, Công đoàn tham mưu với lãnh đạo Công ty tổ chức các hoạt động hướng về người lao động: tặng quà tết, trả lương, thưởng đầy đủ cho người lao động để người lao động, nhất là lao động có hoàn cảnh khó khăn có một cái tết đầm ấm. Trong năm 2021, Công đoàn Công ty tiếp tục có nhiều hoạt động chăm lo hơn nữa cho đoàn viên, người lao động để họ toàn tâm, toàn ý cùng doanh nghiệp vượt khó, hoàn thành mục tiêu đề ra.

Chị Đoàn Thị Xuyên, công nhân Công ty TNHH Công nghiệp Tactician



Năm nay mặc dù dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm của người lao động, tuy nhiên các cấp công đoàn và doanh nghiệp vẫn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo tết cho người lao động khiến cho công nhân chúng tôi rất cảm động. Số lượng các suất quà cũng nhiều hơn, giá trị cũng lớn hơn so với mọi năm. Đây sẽ là nguồn động lực để người lao động luôn đồng hành cùng tổ chức công đoàn và doanh nghiệp.

Niềm vui khoai tây được mùa, được giá

Dù đầu vụ nông dân huyện Đông Hưng gặp khó khăn trong xuống giống khoai tây nhưng nhờ gieo trồng, chăm sóc đúng kỹ thuật nên năm nay khoai tây vẫn năng suất, đặc biệt giá cao gấp đôi năm ngoái. Hiện bà con đang hối hả thu hoạch khoai tây để phục vụ nhu cầu thị trường dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.



HTX DVNN xã Mê Linh (Đông Hưng) đưa máy móc vào hỗ trợ nông dân thu hoạch khoai tây.

Tiếng máy thu hoạch khoai tây trên cánh đồng thôn Hữu, xã Mê Linh giòn tan hòa với tiếng cười nói của hàng chục nông dân đang nhanh tay thu hoạch khoai tây xưa tan đi cái lạnh, khiến không khí ngày mùa trở nên sôi động. Năm nay là năm thứ hai gia đình chị Vũ Thị Hoa, thôn Hữu liên kết với HTX DVNN xã Mê Linh trồng 18ha khoai tây. Nhìn cánh đồng bắt ngát màu xanh của lá khoai, màu vàng của củ khoai và hàng chục nhân công đang háng say nhặt và phân loại khoai, khẩn trương đưa lên điểm tập kết cần cho thương lái khiến chúng tôi không khỏi vui mừng khi sự liên kết giữa nông dân, doanh nghiệp và nhà nước đã và đang mang lại hiệu quả cho chính người nông dân. Chị Vũ Thị Hoa, thôn Hữu, xã Mê Linh cho biết: Khi thấy nhiều hộ không trồng vụ đông, tôi tiếc nên đã liên kết với HTX DVNN xã trồng khoai tây vừa tranh thủ thời gian đất rãnh giữa 2 vụ lúa, tăng thu nhập cho gia đình vừa tạo việc

làm trong lúc nông nhàn cho bà con. Xưa trồng thủ công thì vất vả chứ giờ phần lớn các công đoạn như làm đất, lên luống, làm hốc, thu hoạch... đều làm bằng máy vừa giảm chi phí, nhân công vừa nhanh, lại năng suất hơn. Chỉ có công đoạn chăm sóc khoai, nhất củ khoai là phải thuê 30 - 40 nhân công làm. Liên kết với HTX mình chỉ việc đăng ký diện tích, nhận, kiểm tra giống và kiểm tra, quản lý khi thu hoạch, còn lại các khâu đều do HTX trực tiếp làm, khoai tây sau thu hoạch HTX cũng bao tiêu với giá cao. Năm ngoái chỉ bán được 7.000 - 8.000 đồng/kg, năm nay giá gần gấp đôi, từ 12.000 - 14.000 đồng/kg. Vụ khoai tây năm ngoái và năm nay tôi đều liên kết với HTX và thấy rất hiệu quả.

Vụ đông năm nay, xã Mê Linh trồng trên 25ha khoai tây ư lạnh (tăng 5ha so với vụ đông năm 2019). Vài năm nay, để bảo đảm thời vụ, khắc phục tình trạng thiếu lao động, HTX

DVNN xã đã đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng phục vụ bà con trồng khoai. Vì vậy, từ một xã "trắng" khoai tây, vài năm nay nông dân xã Mê Linh đã tích cực mở rộng diện tích, trở thành xã có diện tích trồng khoai tây ư lạnh nhiều thứ hai của huyện, chỉ sau xã Trọng Quan. Ông Nguyễn Tiến Bộ, Phó Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: HTX đứng ra thuê máy về làm đất, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, cung ứng giống chất lượng và bao tiêu luôn nông sản cho bà con. Khi đưa cơ giới hóa vào thì giảm nhiều công lao động, tăng năng suất, kịp thời động viên, khuyến khích xã viên mở rộng diện tích hàng năm.

Xã Trọng Quan - "thủ phủ" trồng khoai của huyện Đông Hưng những ngày này không khí rất nhộn nhịp. Năm nay, cùng với việc khuyến khích xã viên tập trung trồng 30ha khoai tây ư lạnh, HTX còn liên kết với Trạm Khuyến nông huyện trồng thử nghiệm 2ha khoai tây

siêu bi, trồng theo hướng thủy canh để lấy giống chất lượng cung ứng cho bà con trồng vụ sau. Đến nay, khoai tây Trọng Quan đang cho thu hoạch, dự kiến mỗi sào thu được 5 - 6 tạ củ với giá cao như hiện nay người nông dân thu được gần 5 triệu đồng/sào. Bà Phạm Thị Hát, thôn Vinh Hoa phấn khởi cho biết: Khoai tây dễ trồng, việc làm đất đã có máy, chúng tôi chỉ việc đặt khoai giống theo luống, máy đi theo lấp đất luôn. Nước HTX phục vụ chu đáo. Vụ khoai năm nay đầu vụ đất ướt hơi khó trồng nhưng vẫn năng suất, giá lại cao hơn năm ngoái tới 4.000 - 5.000 đồng/kg. May là năm nay có tiền bán khoai tây chứ do Covid-19 công việc của các con bị ảnh hưởng, thu nhập giảm. Ông Trần Minh Bằng, Giám đốc HTX DVNN xã Trọng Quan khẳng định: Nông dân Trọng Quan năm nay có một vụ đông toàn thắng, có hộ trồng nhiều thu được 60 triệu đồng. Để phát triển cây vụ đông, nhất là cây khoai tây, Trọng Quan sẽ từng bước quy hoạch theo vùng, liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm cho bà con.

Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện Đông Hưng đã thu hoạch được trên 350ha trong tổng số 450ha khoai tây trồng chủ yếu ở các xã Trọng Quan, Mê Linh, Hồng Giang, Phú Châu, Hồng Bạch. Theo đánh giá của bà con nông dân, vụ khoai tây năm nay được mùa lại được giá. Giá trị thu nhập của khoai tây trên 1 đơn vị diện tích gấp khoảng 3 lần so với cây lúa. Để tiếp tục khuyến khích bà con nông dân mở rộng diện tích trồng cây khoai tây cùng với các cơ chế hỗ trợ giống, phân bón, các cấp, các ngành cần liên kết với doanh nghiệp để đưa khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất nhằm tăng năng suất, giảm ngày công, mang lại hiệu quả cao cho người nông dân, khắc phục tình trạng "được mùa mất giá".

THU HIỀN

Sung túc nhờ trồng sung chơi tết

Với ý nghĩa mang lại sự sung túc, dù đây cho gia đình trong năm mới, cây sung cảnh được nhiều người ưa chuộng chơi trong những ngày tết. Nhảy bên năm bắt thì hiệu khách hàng, dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, người dân Tân Lập (Vũ Thư) cung cấp ra thị trường hàng vạn cây sung cảnh các loại. Hầu hết các hộ có thu nhập khá, sung túc từ nghề trồng cây sung cảnh.

Dịp tết năm nay, gia đình anh Đặng Văn Duy, thôn Tăng Bồng, xã Tân Lập có hơn 200 chậu sung cảnh mi ni có thể xuất bán, chưa kể những cây đang được ươm trong chậu hoặc dưới vườn. Anh Duy cho biết: So với nhiều loại cây cảnh ở Tân Lập thì cây sung thuộc loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc, tuy nhiên để có được cây sung cảnh đẹp đòi hỏi người trồng khá công phu, tỉ mỉ. Đối với loại cây sung cảnh to, gốc to, các nhà vườn phải tìm mua được cây có gốc thô đẹp, sau đó cần ít nhất 2 - 3 năm để uốn tỉa, chính sửa theo các dáng thế mà mình muốn. Để cây sung ra quả, ngoài yếu tố cây sung cần đạt đến độ trưởng thành nhất định thì cần thêm bí quyết của người làm vườn.

Đối với cây sung cảnh mi ni không đòi hỏi kỹ thuật cầu kỳ, hầu hết người làm vườn ở Tân Lập đều có thể làm được. Quá trình chăm sóc cây không cầu kỳ, chủ yếu là bảo đảm độ ẩm thường xuyên, ánh sáng tốt vì sung không ưa khô, không ưa tối. Người làm vườn Tân Lập còn kỳ công ở chỗ để tạo lớp thảm

rêu đẹp ở lớp đất trồng, người ta đổ lớp bùn tươi lên mặt chậu và ra bờ sồng đào nhặt từng chút rêu ở đất về ươm lên lớp bùn đó, sau 7 - 10 ngày, lớp rêu xanh mọc lên nổi bật về tự nhiên cho chậu sung cảnh mi ni.

Chúng tôi đến vườn cây cảnh của gia đình anh Trần Quyết, thôn Tăng Bồng đúng lúc anh đang xuất bán một cặp sung cảnh trị giá 26 triệu đồng. Anh Quyết chia sẻ: Dịp tết, cùng với lộc vùng thì cây sung được khách hàng rất ưa chuộng. Giá bán cây sung cảnh loại to từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi cây. Những cây sung cảnh mi ni có giá từ 200.000 - 500.000 đồng/cây, giá phù hợp nên rất dễ tiêu thụ. Trước tết, sung mi ni theo xe ô tô đi nhiều tỉnh, thành trong cả nước phục vụ người dân chơi cây ngày tết. Sau tết, những cây sung nào còn lại sẽ được các gia đình mang đi bán ở chợ Viêng, các lễ hội đầu năm nên không lo bị ế. Thậm chí ế cũng không lo, vì cây sung đó sẽ tiếp tục được chăm sóc, uốn tỉa, thêm tuổi, cây thêm giá trị. Một cây sung đẹp có dáng, thế đẹp, lộc lá non xanh, ngoài ra có quả nữa thì đẹp trọn vẹn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chỉ cây sung trồng thành (từ 4 năm

tuổi trở lên) mới có khả năng ra quả. Nhiều khách hàng thích cây sung có quả để trưng bày ngày tết có thể yêu cầu người làm vườn gắn tạm thời quả ở cây khác và nâng giá trị của cây. Anh Trần chia sẻ, tết này, cùng với sung, cây đình anh có hơn 1.000 chậu cây mi ni các loại phục vụ thị trường, dự kiến thu về 300 - 400 triệu đồng ở vụ tết.

Cùng với cây sung, ở Tân Lập có đa dạng loại cây cảnh mi ni phục vụ thị trường tết như cần thăng, sanh, si, ổi, mẫu đơn, mai chiếu thủy, tường vi... nhưng cây sung vẫn chiếm số lượng nhiều nhất. Những cây sung cảnh mang niềm tin về một năm mới sung túc, ấm no cho mỗi gia đình, đồng thời mang sung túc, đủ đầy cho người làm vườn Tân Lập mỗi dịp tết đến, xuân về.

QUỲNH LƯU



Người dân xã Tân Lập (Vũ Thư) chăm sóc cây sung cảnh mi ni, sẵn sàng phục vụ thị trường tết Nguyên đán.